



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๕-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ หน้า ๑,๖ มูลค่าข่าว ๑๗๑,๕๓๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ข่าพเจ้าชื่อ นางะนิดา ปลาทิพย์ เกิดวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2497 จบการศึกษามัธยมศึกษาจาก มศว ปทุมวัน พ.ศ.2520 ข่าพเจ้าทำงานด้วยเรียนด้วย ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนสำเร็จปริญญาตรี เมื่อเข้ารับราชการสอบบรรจุได้เป็นอันดับที่ 1 ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2520 ที่โรงเรียนสตรีกาญจนบุรี กาญจนนาคราะห์ ได้สวมวิญญาณความเป็นครู คือ ความเสียสละทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ โดยที่บ้านของตนเองให้นักเรียนยากจน ได้พักอาศัยอยู่ฟรีพร้อมอาหาร ในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา โดยเฉพาะวิชาพุทธศาสนา ต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อนักเรียนได้ทำตาม คำสั่งที่ว่าทำให้อู อยู่ให้เห็น ทำให้เป็นการเรียนการสอนจัดกิจกรรมแบบเรียน โดยการกระทำ จนนักเรียนได้รับรางวัลมากมาย เช่น นิตยสารกรมทหารบกพัฒนา

ต่อมาบุตรสาวย้ายเข้ามาศึกษาในกรุงเทพฯ คือ โรงเรียนสตรีวิทยา ข่าพเจ้าได้ย้ายครอบครัวมาอยู่กับบุตรสาว และย้ายเข้ามาทำงานที่โรงเรียนบวรมงคลได้ 1 เทอม ย้ายต่อมาทำงานที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ในปี พ.ศ.2536 ได้ดำเนินการโครงการมากมาย เพื่อให้เพื่อนครูและนักเรียน ได้ดูแลแบบอย่าง ตัวอย่างเช่น โครงการข้าวกันบาตร นักเรียน

น้ำผึ้งพันไหมไม่เท่าน้ำใจหยดเดียว

ที่ไม่มีอาหารเช้า กลางวันรับประทาน เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในเขตวัดบวรนิเวศ ข่าพเจ้าให้นักเรียนไปช่วยพระที่กุฎิ แดงรังมี โดยช่วยประเคนของพระ และพระก็ให้อาหารนักเรียนรับประทาน



โครงการที่ 2 จัดสวนธรรมะ และสำรวจต้นไม้ในวัดบวรนิเวศ เป็นการสอนให้นักเรียนมีความรู้พร้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วย ในปีพุทธศักราช 2545 ทางโรงเรียนได้จัดนิตยสาร ไทยสว่างเพียงสวรรค์สู่ราชนาคา 109 ปี เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมภาคเหนือ ข่าพเจ้าได้จัดแบ่งหน้าที่ให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมภาคเหนือ นับว่ามีชาวต่างประเทศและนักเรียนรอบๆ เข้ามาศึกษาหาความรู้ประสบการณ์อย่างสูงสุด เนื่องจากสุขภาพอนามัยของข่าพเจ้ามีปัญหา จึงเกษียณก่อนกำหนดในปีพ.ศ.2551 เมื่อออกมาได้ช่วยกิจกรรมของชุมชนบ้านเหนือ เป็นวิทยากรบรรยาย ถนอม

เก่าเล่าเรื่องเมืองกาญจน์ แล้วได้รับเกียรติของราชการพินิจนคร ปีพ.ศ. 2553 และรายการแม่ปี่แม่ซ้อ ย้อนรอยประวัติศาสตร์สุดอากาศจังหวัดกาญจน์ ถ่ายทอดทีวี ช่อง 5 เวลา 14.45 น. และยังเป็นวิทยากรบรรยายจนถึงทุกวันนี้ และเกียรติประวัติที่สูงที่สุด

และภูมิใจที่สุดในชีวิตคือ ได้เข้าร่วมโครงการ ตึก 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ โรงพยาบาลพลพยุหเสนา โดยเข้ารับการประชุมในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา และปิดโครงการวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 17.00 น. สถานที่เดิม โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดและปิดด้วยพระองค์เอง จัดหาทุนทรัพย์การซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เป็นวงเงิน 250 ล้านบาท ในโอกาสนี้ข่าพเจ้าก็ยังมีบุญประโยชน์ต่อสาธารณชนอีกมากมาย

วะนิดา ปลาทิพย์

